



ที่ กค 0417/ว 277

ถึง โรงพยาบาล

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว 46 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ที่ส่งมาพร้อมนี้



กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

โทร. 0-2298-6086

โทรสาร 0-2298-6089



ที่ กค 0417/อ.46

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒๑ มิถุนายน 2549

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบสวัสดิการ  
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้มีลักษณะเป็น  
ระบบการเบิกจ่ายโดยตรงระหว่างสถานพยาบาลกับกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ  
ดำเนินระบบตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับการรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ โดยได้มีการแต่งตั้ง  
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ  
การให้บริการรักษาพยาบาล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐาน  
ประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย เวชระเบียนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยหลักการ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
จะต้องมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม จากการ  
ดำเนินการตรวจสอบเวชระเบียน ปรากฏว่า บางรายไม่มีการบันทึกการตรวจรักษาผู้ป่วยในเวชระเบียน  
หรือบันทึกรายละเอียดผู้ป่วย/รายละเอียดการตรวจไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลที่สำคัญ จึงไม่สามารถตรวจสอบ  
ได้ว่ามีการรักษา/การจ่ายยาเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลการรักษาที่มีการเบิกจ่ายมา  
ไม่สอดคล้องกับโรคหรืออาการที่แพทย์ระบุไว้ในเวชระเบียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่าย และคุณภาพ  
ของการรักษาพยาบาล ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สถานพยาบาลถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการตรวจรักษา และการสั่งจ่ายยา ในเวชระเบียน  
จะต้องมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับโรคที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ตามแนวทางการบันทึก  
เวชระเบียนของแพทยสภา (พ.ศ. 2542)

2. การออกเลขสำคัญใบแจ้งหนี้ (invno) ในข้อมูลระบบเบิกตรงผู้ป่วยนอกจะต้องมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก สามารถเรียกเลขสำคัญของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขที่ใบสั่งยา เลขที่ใบส่งตรวจชั้นสูตร เพื่อตรวจสอบการสั่งยาหรือตรวจชั้นสูตรได้อีกทอดหนึ่ง เป็นต้น และมีข้อมูลการสั่งการรักษาพยาบาลบันทึกอยู่ในเวชระเบียน สามารถแสดงได้หากมีการเรียกขอเอกสารเพื่อตรวจสอบ

3. ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน จะต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วนตามที่ระบุในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0518.2/ว 42 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยใน

กรมบัญชีกลาง สกส. หรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง จะมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลโดยการสุ่มเรียกตรวจสอบเวชระเบียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีการเบิกที่ไม่มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและบันทึกในเวชระเบียนที่สมบูรณ์เพียงพอ จะไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายในคราวนั้น หรือกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเรียกคืนเงินสำหรับกรณีที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้สถานพยาบาลในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกอบ ตันตยาพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ

โทร. 0-2298-6086

โทรสาร 0-2298-6089